

**TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

*HO CHI MINH CITY SCHOOL OF EDUCATION MANAGEMENT ORGANIZES  
MEETING OF SCIENCE AND TRAINING BOARD - TENURE 2017 – 2022*

HOÀNG ĐÌNH THÁI<sup>(\*)</sup>

<sup>(\*)</sup>Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, *hdthai@iemh.edu.vn*

Ngày 24/6/2018, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên họp lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2022 thông qua nhiều nội dung quan trọng trong việc phát triển nhà trường.

Tham dự cuộc họp gồm có:

- PGS.TS. Hà Thanh Việt - Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng;

- GS.TS. Nguyễn Lộc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng;

- PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ủy viên Hội đồng;

- PGS.TS. Nguyễn Xuân tế, nguyên Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh, ủy viên Hội đồng;

Và đông đủ các nhà khoa học, các thầy cô giáo là ủy viên của Hội đồng.

Sau phần báo cáo khai mạc của PGS.TS. Hà Thanh Việt về tình hình tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, viên chức của nhà trường, về những thành tựu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của nhà trường trong thời gian qua, các thành viên Hội đồng đã có nhiều ý kiến đóng góp, thảo luận các nội dung:

1) Sửa đổi, bổ sung *Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030* (theo Quyết định số 1050/QĐ-CBQLHCM ngày 05/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh).

2) Đề nghị sửa đổi, bổ sung *Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh* (theo Quyết định số 2359/QĐ-BGDĐT ngày 09/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

3) Thảo luận dự thảo *Kế hoạch phát triển Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2022*.

4) Thảo luận dự thảo *Kế hoạch về định hướng phát triển Tạp chí Khoa học quản lý giáo dục giai đoạn 2017-2022*.

Phát biểu ý kiến trong cuộc họp, PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng đánh giá cao thành tích của Trường trong thời gian qua, là một cơ sở có quy mô nhỏ nhưng Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động bồi dưỡng nổi trội, mạnh hơn so với các đơn vị khác trên cả nước. Trong thời gian tới, nhà trường cần phát huy tốt những thế mạnh sẵn có, đẩy mạnh xây dựng các chương trình bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý sát với thực tiễn, đặc biệt là các

chương trình đáp ứng yêu cầu quản lý trường học trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; nghiên cứu các vấn đề phục vụ cho quản lý nhà nước đối với giáo dục, từ đó tiếp tục nâng cao vị thế của Trường.

Phát biểu kết thúc cuộc họp, PGS.TS. Hà Thanh Việt đã đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo đối với các hoạt động của nhà trường. Nhà trường sẽ có những cuộc họp chuyên sâu để bàn thảo các vấn đề đặt ra trong cuộc họp. Trước mắt, nhà trường sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng và số lượng các lớp bồi dưỡng; sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, phát triển đội ngũ chuyên gia; liên kết, phối hợp đào tạo sau đại học; cải tiến và nâng cao chất lượng Tạp chí; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các thành tựu của công nghệ 4.0 trong quản lý và đào tạo, bồi dưỡng; hướng đến xây dựng nhà trường trở thành “Trung tâm bồi dưỡng xuất sắc” và thực hiện tốt các chức năng phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục.